

CẶP SONG SINH TÁI HỢP SAU THÍ NGHIỆM DÀI 35 NĂM

Elyse và Paula, hai chị em sinh đôi nhưng sống trong hai gia đình khác nhau, không hề biết đến sự tồn tại của người kia. Các nhà khoa học Mỹ đã thí nghiệm tách họ ra để tìm hiểu môi trường tác động như thế nào đến cặp sinh đôi cùng trứng.

Dự án nghiên cứu diễn ra dưới sự hướng dẫn của một nhà tâm lý trẻ em hàng đầu nước Mỹ và sự hợp tác của Cơ quan dịch vụ nhận con nuôi Louise Wise tại New York. Cho mãi đến khi Elyse Schein liên hệ với cơ quan này vào năm 2003 để tìm hiểu rõ hơn về thân thế của mình, sự thật mới bắt đầu sáng tỏ.

"Tôi nhận được một lá thư viết rằng "Chị sinh ngày 9/10/1968, lúc 12h51 phút, là em trong một cặp bé gái song sinh". Thật không thể tin nổi. Đột nhiên có một yếu tố mới về thân thế của tôi được tiết lộ. Đột nhiên tôi là một đứa trẻ song sinh".

Và đến khi Cơ quan nói trên liên hệ với người chị song sinh mới được khám phá của Elyse, là Paula, thì hai người phụ nữ nhanh chóng được bố trí gặp gỡ trong một quán cà phê ở New York. Elyse đã trở về làm việc tại Paris. "Cô ấy trông rất Âu", Paula nói. "Cô ấy đeo một cái kính đen và hút thuốc. Trông cô ấy khá lạnh lùng. Cô ấy là một mẫu người đối lập với tôi".

Cặp sinh đôi Elyse và Paula gặp nhau như người lạ. (Ảnh: BBC)

"Đó là điều kỳ diệu khi tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi không phải là bản sao thuần túy của nhau. Tương tự như vẻ bề ngoài khi chúng tôi so sánh các bức ảnh của mình thời thơ ấu, khi trưởng thành chúng tôi có lối sống rất riêng".

Tuy nhiên, "chúng tôi có cùng sở thích về sách và cùng một bộ phim yêu thích, *Wings of Desire*", Elyse nói.

Cặp song sinh giờ đây muốn đối đầu với tiến sĩ Peter Neubauer về điều đã xảy ra với họ - dù họ khám phá ra rằng mình bị bỏ rơi chỉ ít lâu sau khi nghiên cứu về cặp song sinh bắt đầu. "Chúng tôi là một dạng 'chuột thí nghiệm' trở lại để gặp vị bác sĩ của mình", Paula nhắc lại cảm giác của em gái.

"Chúng tôi đặt tất cả các câu hỏi cho ông ấy. Nhưng ông ấy nhanh chóng xoay ngược tình thế và lại xem đây là cơ hội để tiếp tục nghiên cứu của mình", cô nói. "Ông ấy muốn xem chúng tôi đã trở nên như thế nào và hỏi chúng tôi về sự lớn lên của mình".

Cả Paula cũng như Elyse đều không cảm thấy được giải đáp thỏa mãn các câu hỏi về cuộc đời họ. Và dữ liệu về nghiên cứu vẫn sẽ được niêm phong cho đến năm 2066.

"Chúng tôi không hối hận về chặng đường sống đã đi qua, nhưng việc gặp nhau và những khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt trong mối quan hệ của mình, sự vô lý khi phải coi một người chị em song sinh như một người lạ là điều rất đau đớn", Paula nói.

T. An